



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๒๗



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการต้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม

## ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๕๔๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดสรร อัตราข้าราชการต้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการต้งใหม่ รวมทั้งสิ้น ๙๘ อัตรา ให้กับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จำนวน ๓๘ อัตรา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม จำนวน ๕๐ อัตรา และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ อัตรา ตามมติของคณะกรรมการ กำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการที่มีความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป ประเทศ ได้แก่ การปฏิบัติการกิจที่เพิ่มขึ้นภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ระบบสัญญาจ้างบริการ (Service Contract : SC) และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน การปฏิบัติการกิจตามนโยบายและมาตรการในการปราบปรามและยึดทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติด และการปฏิบัติการกิจการประกาศจัดตั้งวัดคาทอลิกและการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

๒. เพื่อให้การบริหารอัตราข้าราชการต้งใหม่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าต่อภาระงบประมาณ ด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ส่วนราชการทั้ง ๓ ส่วนราชการ ควรเร่งดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตามแผนการสรรหา และบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและเงื่อนไขที่ คปร. กำหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งควรมีการกำหนดเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเร่งด่วน ที่ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการต้งใหม่ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการบริหารอัตรากำลัง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. ๐ ๒๕๕๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๗๓ ๖๖๕๒ โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๑๔๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@ocsc.go.th